

หวั่นเลื่อนภาษีที่ดินกระทบ'อปท.'

กรุงเทพธุรกิจ ● “อภิศักดิ์” ชี้เลื่อนใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินกระทบการจัดสรรรายได้ท้องถิ่น ไม่กระทบรายได้ส่วนกลาง รอผลประชุมคณะกรรมาธิการฯ เคาะเสนอเลื่อนวันศุกร์นี้ นายรัฐมนตรีสั่ง ครม.เร่งดัน กม.ตกค้างเข้า สนช. ก่อนเดือน พ.ย.นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเลื่อนเสนอพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาจมีผลให้การบังคับใช้เลื่อนออกไป 1 ปีว่า ได้สอบถาม นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ ยืนยันว่ายังไม่มีการพูดถึงการเลื่อนใช้พ.ร.บ.ออกไปเป็นปี 2563 แต่ทั้งหมดต้องรอความชัดเจนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า กรณีร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี

การบังคับใช้ล่าช้า จะไม่กระทบรายได้รัฐบาลเพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดว่ารายได้จากภาษีที่จะจัดเก็บเพิ่มจะจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาของกระทรวงการคลังและ ครม.แล้ว ส่วนที่มีข่าวว่ามีความพยายามของภาคเอกชนให้ยกเลิกการออกกฎหมายฉบับนี้ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันจับตาเรื่องนี้ด้วย

“การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับรายได้ส่วนกลางของรัฐบาล ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อฐานะของรัฐบาล แต่อาจกระทบกับการจัดสรรรายได้ท้องถิ่น”นายอภิศักดิ์กล่าว

ด้านนายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สนช. กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเลื่อนบังคับใช้ โดยจะมีการ

หารือในวันที่ 22 มิ.ย.นี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อทำการเกษตร ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งคณะกรรมาธิการฯขยายเวลาพิจารณาไปหลายครั้ง และลดเพดานการเก็บภาษีและอัตราการเก็บภาษีจริงของแต่ละประเทศลดลง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุม ครม.ว่าในการเสนอกฎหมายใหม่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานให้เสร็จก่อนเดือน พ.ย.ที่จะถึงนี้เนื่องจากหากเสนอร่างกฎหมายไปหลังจากช่วงดังกล่าว อาจทำให้ สนช.ไม่มีเวลาพอที่จะพิจารณาตามขั้นตอน เพราะใกล้ช่วงเวลาที่จะเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในช่วงต้นปี 2562